

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRAO CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TÚ TÀI



Sáng ngày 6/7, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ Trao Quyết định và Giấy chứng nhận thẩm định dự án Tú Tài do Công ty Cổ phần X-Media xây dựng và phát triển.

Tham dự buổi Lễ, về phía Trường ĐH Giáo dục có Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Phạm Văn Thuần, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác phát triển TS. Đoàn Nguyệt Linh, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục TS. Tôn Quang Cường, đại diện Phòng Khoa học và Hợp tác phát triển cùng các chuyên gia thuộc các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng thẩm định.

Tại buổi Lễ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục PGS.TS. Phạm Văn Thuần đã chúc mừng Công ty Cổ phần X-Media với kết quả đã đạt được của nền tảng công nghệ

giáo dục Tú Tài. PGS.TS. Phạm Văn Thuần nhấn mạnh, với sứ mạng là cơ sở giáo dục đại học đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao và trình độ cao trong khoa học giáo dục và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các nhóm nhân lực khác trong lĩnh vực giáo dục. Trường Đại học Giáo dục đã phối hợp với các công ty, hệ thống giáo dục thực hiện thẩm định thành công một số chương trình đào tạo trực tuyến như hệ thống Hocmai, bộ học liệu của Smart Edu...

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Thuần ghi nhận và đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của Khoa Công nghệ Giáo dục và Khoa Sư phạm trong việc chủ trì nhiệm

vụ đánh giá trong lĩnh vực công nghệ và chuyên môn; đồng thời cảm ơn Công ty Cổ phần X-Media đã tin tưởng Trường ĐH Giáo dục. Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Thuần khẳng định, Nhà trường sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng Công ty Cổ phần X-Media để nền tảng công nghệ giáo dục Tú Tài ngày càng hoàn thiện.

Với tư cách là chủ nhiệm nhóm chuyên gia công nghệ tham gia thẩm định dự án, TS. Tôn Quang Cường - Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục cho rằng: “Trong giai đoạn triển khai Nền tảng công nghệ giáo dục Tú Tài đến với người dùng, X-Media và Trường ĐH Giáo dục cần liên tục phối hợp và tích lũy dữ liệu bổ sung để làm đầy thêm kho dữ

liệu số, để mang tới người dùng những sản phẩm tốt nhất và được xã hội đón nhận. Tôi mong rằng X-Media tiếp tục đồng hành và phát triển theo các góp ý của Hội đồng”.

Trước đó, ngày 10/5/2023, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN và Công ty Cổ phần X-Media đã cùng nhau ký kết biên bản thoả thuận hợp tác. Thoả thuận được ký kết nhằm mục tiêu tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị trong hợp tác. Thoả thuận được ký kết nhằm mục tiêu tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị trong hợp tác hỗ trợ đào tạo, hướng nghiệp cho sinh viên, phát triển các nền tảng công nghệ giáo dục.

[Xem thêm](#)